

Hè vui đọc sách



Bạn đọc nhí tự do kể về những câu chuyện yêu thích qua các nét vẽ sinh động. Ảnh: THIÊN LÝ

Đọc sách không chỉ đơn thuần là hình thức tiếp nhận thông tin, kiến thức mà còn là hoạt động văn hóa. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa đọc cho thiếu nhi là rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh, giúp các em tích lũy tri thức, kỹ năng sống và hình thành nhân cách đẹp.

Hơn 2 tháng tổ chức chương trình Hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề Hè vui đọc sách, các em thiếu nhi trong tỉnh có cơ hội tham gia nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn tại Thư viện tỉnh. Đây thực sự là một sân chơi mùa hè ý nghĩa và bổ ích.

Trải nghiệm thú vị

Chương trình Hè vui đọc sách năm nay là sự tiếp nối từ hoạt động phục vụ sách tại chỗ vào những hè trước đây của Thư viện tỉnh, giúp cho bạn đọc nhỏ tuổi có những ngày hè vui tươi, bổ ích “vui học, học vui” sau những tháng ngày miệt mài học tập.

Để tổ chức chương trình này, Thư viện tỉnh đã tăng cường, bổ sung sách các loại, sắp xếp lại kho sách, tạo không gian xanh, không gian đọc sách thân thiện trong khu vực phòng đọc sách thiếu nhi. Thư viện tỉnh cũng trưng bày sách mới, sách chuyên đề dành cho thiếu nhi với các chủ đề: Bác Hồ, lịch sử và nhân vật lịch sử; tuyên truyền giới thiệu sách kỹ năng về phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em và phòng chống đuối nước. Ngoài các hoạt động phục vụ tại chỗ như: đọc tại chỗ, mượn về nhà, tra cứu các cơ sở dữ liệu điện tử, truy cập internet..., Thư viện tỉnh còn tổ chức nhiều sinh hoạt chuyên đề vào thứ 5 hàng tuần với chủ đề Khám phá thế giới động vật và thiên nhiên kỳ thú qua trang sách; hướng dẫn, trang bị kỹ năng cho thiếu nhi và tổ chức các hoạt động giải trí... Với các hoạt động đa dạng, mới lạ và hấp dẫn, phòng đọc sách thiếu nhi của Thư viện tỉnh đã thu hút hơn 200 lượt bạn đọc với hơn 400 lượt tài liệu được tra cứu mỗi ngày.

Theo bà Võ Thị Nguyễn Huệ, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh, hè là khoảng thời gian học sinh không đến trường và có nhiều thời gian hơn để đọc, khám phá kho tàng tri thức từ những trang sách. Đây cũng là dịp cha mẹ cùng con khởi động, hình thành thói quen, xây dựng văn hóa đọc và đam mê đọc. "Hơn 2 tháng tổ chức, chương trình đã góp phần hình thành thói quen, xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, kỹ năng tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi; giúp các em hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử, góp phần xây dựng thể hệ trẻ phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ. Đồng thời phát triển và lan tỏa văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập", bà Huệ nói.

Em Huỳnh Lê Hà My, học sinh lớp 3D Trường tiểu học bán trú Phù Đổng (TP Tuy Hòa) cho biết: "Em thấy sách ở Thư viện tỉnh rất đa dạng. Phòng đọc cũng thoáng mát, cách bài trí phù hợp cho em và các bạn đọc sách, thư giãn trong những ngày hè oi bức". Còn em Nguyễn Bùi Thúy Đan, học sinh Trường tiểu học Âu Cơ chia sẻ: "Em rất hào hứng khi được tham gia các hoạt động do Thư viện tỉnh tổ chức. Ở đây, em và các bạn không chỉ được đọc những quyển sách hay, mà còn được tham gia các trò chơi vui nhộn. Em thích nhất là vẽ tranh. Bởi qua đó, em có thể tự do kể lại một câu chuyện hoặc trang sách mà em yêu thích qua những hình ảnh sinh động, đầy màu sắc".

Phát huy nguồn tài nguyên thông tin

Thời gian qua, nhằm xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc, Thư viện tỉnh đã bám sát kế hoạch của UBND tỉnh triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh; phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và thực hiện chương trình Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

Nói về định hướng hoạt động của thư viện trong thời gian tới, bà Huệ cho biết: "Để phát huy hơn nữa nguồn tài nguyên thông tin của thư viện, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này, đồng thời phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương tổ chức thêm những hoạt động phục vụ cho nhiều nhóm đối tượng hơn, đặc biệt là thiếu nhi. Đơn vị cũng sẽ tổ chức các hoạt động vừa học vừa chơi, tạo không khí nhẹ nhàng, thân thiện và trang bị cho các em những kỹ năng mềm cần thiết để có thể áp dụng khi xảy ra tình huống trong cuộc sống hàng ngày".

Bên cạnh các hoạt động phục vụ bạn đọc tại chỗ, Thư viện tỉnh còn quan tâm tổ chức các hoạt động hỗ trợ bên ngoài thư viện nhằm góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến với nhiều người. Trong đó phải kể đến những chuyến xe tri thức (thư viện lưu động). Những chuyến xe này do Thư viện tỉnh thực hiện thời gian qua không chỉ mang theo rất nhiều sách, báo đưa đến vùng sâu, vùng xa phục vụ các em học sinh, mà còn "chở" cả những kiến thức, kỹ năng bổ ích, giúp các em thêm vững vàng trong cuộc sống.

THIÊN LÝ